



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับประจำวันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นานาทรศนะ สเปค"รัฐมนตรีว่าการศธ." ในใจ...แกนนำองค์กรครู



หมายเหตุ - เมื่อวันที่ 21 มกราคม แกนนำองค์กรครูต่างๆ ประกอบด้วย สมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สหภาพครูแห่งประเทศไทย สหภาพครูแห่งชาติ และสมาคมนักพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงเกี่ยวกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คนใหม่ที่ต้องการ รวมถึงงานการศึกษาสำคัญๆ ที่ต้องการให้สานต่อ "มติชน" ขอนำสาระสำคัญมาเสนอ

นายสงวน อินทร์กษ

เลขาธิการสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการแก้ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องอยู่ในการดูแลของหน่วยงานความมั่นคงของชาติ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตด้วย โดยส่วนตัวผมต้องการให้คนจากพรรคการเมืองเดียวเข้ามาดูแลเป็นรัฐมนตรีใน ศธ. เพราะจะทำให้ดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ถึงจะสามารถแก้ปัญหาการศึกษาของชาติได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนจนถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"

"ขณะนี้คุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกต่ำมาก เพราะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญและกำลังใจ รวมทั้งความมั่นคงในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย ที่ผ่านมามีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางของ ศธ. ไม่สามารถแก้ปัญหาการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะยุทธศาสตร์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

"ด้วยข้อจำกัดที่กองกำลังรักษาความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีไม่เพียงพอ และขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ ส่งผลทำให้การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ไม่ประสบผลสำเร็จไปด้วย ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถสนองตอบความต้องการจัดการศึกษาของคนในพื้นที่ได้ เช่น การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาไม่ควรให้บุคลากรต้องเดินทางไปแสวงหาความรู้นอกพื้นที่ แต่ต้องจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรภายในพื้นที่ ผมเชื่อว่าข้าราชการครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนต่างรอการดูแลจากรัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่ ซึ่งผมเข้าใจว่าพรรคพลังประชาชนน่าจะเข้ามากำกับดูแล ศธ.เอง"

นายนิพนธ์ ชินดา

ประธานสหภาพครูแห่งประเทศไทย

"ผู้ที่จะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ควรมาจากพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เพื่อจะได้ผลักดันนโยบายการศึกษาสำคัญๆ ของประเทศได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็วขึ้น ซึ่งนโยบายการศึกษาเหล่านี้จะได้นำไปพัฒนาคนทั้งประเทศ นอกจากนี้ เรายังอยากได้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ที่รู้เรื่องระบบการศึกษา รู้กฎหมายการศึกษา และรัฐธรรมนูญที่ดีพอสมควร จะได้ไม่เสียเวลามาทหาข้อมูลหรือเรียนรู้งาน และไม่ต้องทำอะไรผิดๆ ฤๆ อีก"

"คุณสมบัติของผู้จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ต้องรู้เรื่องการศึกษาเป็นอย่างดี และต้องรู้กฎหมาย จะได้ขับเคลื่อนการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 303 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะต้องทำให้เสร็จภายใน 1 ปี ส่วนงานที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่ต้องเริ่มดำเนินการ คือคิดระบบการสนับสนุนการศึกษาใหม่ เพราะปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณยึดเอาจำนวนนักเรียนเป็นที่ตั้ง ทำให้โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนมากได้รับงบประมาณมาก ซึ่งไม่เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ควรจะจัดสรรงบประมาณพื้นฐานให้ทุกโรงเรียนได้รับเท่ากันก่อน ส่วนจะให้โรงเรียนไหนเพิ่มเติมค่อยว่ากันต่อไป"

"นอกจากนี้ ผมอยากให้แก้ปัญหาการบริหารงานบุคคล และการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาให้ชัดเจน โดยฟันธงไปเลยว่า จะเพิ่มจำนวนเขตพื้นที่การศึกษาเท่าใด จะได้เกลี้ยบุคลากรให้ลงตัว เพราะผ่านมา 4 ปีแล้วยังไม่สามารถเกลี้ยบุคลากรได้ลงตัว อีกทั้งต้องดูแลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งข้าราชการครูเหล่านี้มีประมาณ 1,000 คน ให้ได้รับสวัสดิการ ค่าตอบแทน และก้าวสู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน"

นายธนารักษ์ สมคณ

นายกสมาคมนักพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

"เมื่อเร็วๆ นี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เลขาธิการพรรคพลังประชาชน (พปช.) และได้เสนอว่า ศธ.ต้องการผู้ที่เคยเป็นครู หรือคนที่เข้าใจครูมาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ. และต้องมีความเก่งและเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย เนื่องจากยังมีกฎหมายทางการศึกษาอีกหลายฉบับที่ยังเป็นปัญหาอยู่ แม้จะมีการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผมยังฝากให้พรรค พปช.ดูแลการศึกษาในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมด้วย"

"รัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่จะต้องกล้าตัดสินใจ กล้าเดินหน้าทำงาน ไม่ใช่ทำงานเหมือนช่วงกำลังฮันนีมูน คือนั่งศึกษางาน 3-6 เดือน กว่าจะลงมือทำ ผมขอให้สานต่อเรื่องทวิตเตอร์รักไทย (ทรท.) ได้ทำไว้เมื่อสมัยที่นายอดิศักดิ์ โพธิ์ธามิก เป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ซึ่งได้เคยให้งบประมาณสนับสนุนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับครูคนละ 500 บาท แต่เมื่อหมดสมัยนายอดิศักดิ์ก็ไม่มีสานต่อเรื่องนี้ ทำให้ครูสภาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง เพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตฯให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 800,000 คน รวมเป็นเงิน 400 ล้านบาท"

"ผมอยากได้ครูมาเป็นผู้นำ มาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่ ไม่ต้องการนักธุรกิจหรือนักวิชาการ เพราะที่ผ่านมาได้เห็นการทำงานของบุคคลทั้ง 2 กลุ่มนี้แล้ว ไม่สามารถนำพา ศธ.เดินหน้าไปได้ ทั้งนี้ ผมขอให้พรรค พปช.ได้มีส่วนสำคัญในการเลือกเฟ้นผู้จะมารับหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่"

นายเพิ่ม หลวงแก้ว

ประธานสหภาพครูแห่งชาติ

"ผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่จะต้องมีความรู้และเข้าใจในบริบทของการศึกษา ขณะนี้ผมอยากให้พรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลฟันธงมาเลยว่า จะให้ใครมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. พร้อมทั้งให้เหตุผลด้วยว่าเลือกคนนี้มาเพื่ออะไร และจะให้ดำเนินนโยบายหรือมีแผนการดำเนินงานอย่างไร เพราะปัจจุบัน ศธ.มีปัญหาหลายจุดที่ต้องแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย เรื่องคุณภาพการศึกษา เรื่องบุคลากร และที่สำคัญอยากให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่ทำงานประสานกับบุคลากรทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาได้อย่างดีด้วย"

หน้า 26